



## CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752

Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO  
08/4/2021

### **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết quả hoạt động năm 2020 như sau:

#### **I. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2020.**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 có 03 thành viên, trong năm 2020 số thành viên BKS không thay đổi. Theo kế hoạch kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ đã được phân công cho từng thành viên trong năm 2020, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau đây.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty trong công tác quản trị, điều hành, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2020;
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính từ 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020;
- Tham dự các cuộc họp HĐQT, trực tiếp tham gia ý kiến và các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quyền lợi của Cổ đông;
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm; giám sát việc chấp hành chế độ kế toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu kế toán.

#### **II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.**

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và việc thẩm định các Báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, Ban kiểm soát thống nhất ý kiến như sau:

##### **1. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Ban kiểm soát đã giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn do bị tác động mạnh bởi dịch bệnh Covid 19, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt

động nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất cũng như hoạt động bán hàng và hỗ trợ kinh doanh của Công ty. Sau khi đã đánh giá lại khả năng thực hiện kế hoạch năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp đúng đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của Người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

## **2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.**

Trên cơ sở các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định Pháp luật có liên quan, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2020 về công tác hạch toán kế toán.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ, lập sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định của Luật kế toán, đáp ứng được yêu cầu về quản lý của Công ty.

### **+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

**Một số chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính:**

Nội dung	Đơn vị tính	Kết quả các chỉ tiêu năm 2020	
		Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	Đồng	497.305.762.195	507.105.779.891
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.067.663.081	17.871.816.131
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	12.004.151.801	14.416.075.466
4. Tỷ suất LN sau thuế/ doanh thu thuần	%	2.49	2.84
5. Tỷ suất LN sau thuế/ vốn chủ sở hữu	%	3.65	4.26
6. Tỷ suất LN sau thuế/ tổng tài sản	%	2.41	2.84
7. Tỷ suất LN từ HĐKD/ doanh thu thuần	%	3.58	3.96
8. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).	Đồng		<b>562</b>

## **3. Hoạt động Tài chính và việc thực hiện chế độ kiểm toán.**

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC

ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh năm 2020, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu của Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán và thuế hiện hành trong việc tổ chức công tác kế toán tài chính và thực hiện hạch toán kế toán. Tổ chức thực hiện kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho và tài sản cố định,.. theo quy định. Số liệu trên biên bản kiểm kê phù hợp với sổ sách kế toán đã hạch toán. Các báo cáo tài chính trong năm 2020 đã được lập chính xác và đúng thời hạn theo quy định.

Công ty luôn kiểm soát các chỉ số về hệ số nợ, hệ số thanh toán, hệ số vòng quay hàng tồn kho. Trong năm 2020 đã thực hiện việc trích lập dự phòng tài chính theo quy định cho hoạt động kinh doanh tại Công ty.

Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của Chế độ kế toán hiện hành.

### **III. Giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành.**

#### **1. Hội đồng quản trị Công ty**

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, điều hành tập trung vào mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật hiện hành. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra những quyết định, các chỉ đạo về quản trị một cách chính xác, kịp thời.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp và phát hành 02 văn bản lấy ý kiến HĐQT, ban hành 30 Nghị quyết và Quyết định về công tác quản trị và triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tập trung giải quyết và tháo gỡ những khó khăn cho Ban điều hành để chỉ đạo kịp thời các hoạt động quản lý, tổ chức và sản xuất - kinh doanh của Công ty.

#### **2. Tổng giám đốc và Ban điều hành.**

##### **Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Với tình hình thực tế khó khăn trong năm 2020, để thực hiện tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, tích cực chủ động tìm mọi giải pháp tìm kiếm nguồn nguyên liệu, tiết giảm chi phí, cơ cấu lại lao động và năng lực sản xuất tại Nhà máy và các Chi nhánh, đề ra các chính sách bán hàng linh hoạt, tăng cường mở rộng hệ thống bán hàng và kênh phân phối, đổi mới hoạt động Marketing, quảng bá sản phẩm mới tại các cuộc tọa đàm với Nông dân bằng hình thức online, các chương trình tri ân khách hàng trên phần mềm quản lý fanpage của Công ty, đồng thời giao hạn mức chi phí, tối ưu chi phí cho các mảng công việc. Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị đến tất cả các phòng, ban nghiệp vụ để thực hiện.

### **IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính

năm. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định liên quan, chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng theo quy định, các nghị quyết được ban hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và quyền lợi của các cổ đông. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho Doanh nghiệp niêm yết.

## **V. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.**

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát luôn được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cũng như được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT và Ban điều hành xem xét, chỉ đạo các phòng ban liên quan nghiêm túc thực hiện và báo cáo phản hồi.

Ban kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với đơn vị Kiểm toán độc lập để đảm bảo giám sát được chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán trong kỳ.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong năm 2020 đã tuân thủ Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Từ những nội dung trên, Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng giám đốc Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông.

## **VI. Kết luận.**

Năm 2020 trong điều kiện hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất cũng như hoạt động bán hàng và hỗ trợ kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có những quyết định quyết liệt trong công tác quản trị và bán hàng thể hiện như các biện pháp quản trị tiết giảm chi phí và các chương trình hỗ trợ bán hàng như “Vipesco - Tích lộc đón xuân” đã giúp cho Công ty hoàn thành được kế hoạch trong năm 2020. Doanh thu đạt 101% và lợi nhuận đạt 116,3% so với kế hoạch điều chỉnh, cùng đó đảm bảo đời sống cho Người lao động. Đề nghị Đại hội biểu dương sự chỉ đạo hiệu quả của Hội đồng quản trị Công ty, những nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành cũng như sự đóng góp nhiệt tình của tất cả CB CNV Công ty trong năm vừa qua.

## **VII. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2021 như sau:

- Tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ đối với các nội dung yêu cầu của Pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra; giám sát tình hình tài chính; tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát tình hình triển khai và thực hiện các dự án của Công ty;
- Xem xét và thẩm định các Báo cáo tài chính, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát;
- Tiếp tục rà soát, kiến nghị những vấn đề bất cập trong các quy trình, quy chế, hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám sát việc tuân thủ đúng quy trình và quy chế.
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định

Trên đây là Báo cáo tóm tắt về hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Xuân Khánh**